

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๕๐๔/๑๒๖๗

กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณา
ในคดีอาญา)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๘๐๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาใน
คดีอาญา) ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการ
เรียกประกันและหลักประกันในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงสิบปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ จะเป็นการลดภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในการที่จะต้องแสวงหาทรัพย์มาเพื่อประกัน
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้มีรายได้น้อย และจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความยืดหยุ่น อีกทั้งจะ
เป็นการช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนในการที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ทำให้ได้รับโอกาส
ในการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำได้ แต่อย่างไรก็ตาม
มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกรณีการกำหนดให้ศาลมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลทำหน้าที่แจ้งพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของศาล เห็นว่า กรณีดังกล่าวในทางปฏิบัติ
สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ส่วนกรณีที่เสนอให้เจ้าพนักงานศาลจับผู้ต้องหาด้วยตนเองในกรณี
จำเป็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ผู้จับจะต้องเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ วิธีการจับกุมในรายละเอียดอีกหลายประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(ประจิน จั่นตอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๕๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๓๕ (สี่ภาค)